

ด่วนที่สุด

ที่ นศ ๐๐๒๓.๔/ว ๒๗๖๗



ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๕/ว ๑๓๘๘  
ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า ให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกรณีมีผู้ร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่บังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารกับบริษัท อารียาพรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) โครงการเดอะคัลเลอร์ พรีเมียม บางนา เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นบ้านทาวน์เฮ้าส์สองชั้นไม่มีการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดิน (พลเอก วิชาวุธ ราชตะนันท์) ได้วินิจฉัยเรื่องร้องเรียนดังกล่าว แล้วมีข้อเสนอแนะให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ และมีอำนาจออกกฎกระทรวงพิจารณาสั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ดำเนินการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ต้องบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวให้สามารถนำกฎหมายไปบังคับใช้และปฏิบัติได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และแจ้งเวียนกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแล โดยเฉพาะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและให้ความสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดรวมถึงกฎหมายอื่นที่เกิดผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง

ดังนั้น จึงขอให้กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารได้ตรวจสอบและให้ความสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิญญู สิริเชนทร์)

ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์  
โทร/โทรสาร ๐ - ๗๕๓๕ - ๖๑๔๔ ต่อ ๑๙

45 ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๑

๑๒๑๕๓ / 15 พ.ค. 2561

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๐๔.๕/ว ๑๓๕๕



สำนักงานส่งเสริมการปกครอง  
 5752/159  
 กรมส่งเสริมการปกครอง  
 6 พ.ค. 2561  
 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๕.๓/ว ๕๐๖๒ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐
- ๒. สำเนาหนังสือสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ด่วนที่สุด ที่ ผผ ๐๘/ ๔๙๓ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙

ด้วยกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งว่า ให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกรณี มีผู้ร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่บังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารกับบริษัท อารียาพรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) โครงการเดอะคัลเลอร์ พรีเมียม บางนา เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นบ้านทาวน์เฮ้าส์สองชั้นไม่มีการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดิน (พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์) ได้วินิจฉัยเรื่องร้องเรียนดังกล่าว แล้วมีข้อเสนอแนะให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และมีอำนาจออกกฎกระทรวงพิจารณาสั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ดำเนินการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ต้องบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวให้สามารถนำกฎหมายไปบังคับใช้และปฏิบัติได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และแจ้งเวียนกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแล โดยเฉพาะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและให้ความสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกิดผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารได้ตรวจสอบและให้ความสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)  
 อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น  
 กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น ๑  
 โทร./โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๓๖

# ด่วนที่สุด

ที่ นท ๐๒๐๕๓ ว ๕๖๖๖

ถึง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



ด้วย สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้งให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาดำเนินการ กรณี นายนเรศ ชื่นใจ ร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่บังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารกับบริษัท อารียาพรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) โครงการเดอะคัลเลอร์ ฟรีเมียม บางนา เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นบ้านทาวน์เฮาส์สองชั้นไม่มีการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดิน (พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์) ได้วินิจฉัยเรื่องร้องเรียนของนายนเรศ ชื่นใจ แล้วมีข้อเสนอแนะให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และมีอำนาจออกกฎกระทรวงพิจารณาสั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ดำเนินการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ต้องบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว ให้สามารถนำกฎหมายไปบังคับใช้และปฏิบัติได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และแจ้งเวียนกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแล โดยเฉพาะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและให้ความสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกิดผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง รายละเอียดตามสำเนาหนังสือสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ด่วนที่สุด ที่ ผผ ๐๘/๔๙๓ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ที่ส่งมาพร้อมนี้

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ประสาน และรับทราบข้อมูลในเบื้องต้นแล้ว จึงขอให้เร่งรัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลให้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และสำเนาให้สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบภายใน ๒๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้



สำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย

โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๑๑๓๓

โทรสาร ๐ ๒๒๒๒ ๖๘๓๘

“ดำรงธรรมนำไทยใสสะอาด”

# ด่วนที่สุด

ที่ ผผ ๐๘/๕๗๓

๓ ๒๕ ๕๙

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๕  
๑๒๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง  
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๘ มีนาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอรวบผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ด่วนที่สุด ที่ ผผ ๐๘/๑๐๕๖ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง ผู้ตรวจการแผ่นดิน (พลเอก วิวัฒน์ รัชตะนันท์) ได้วินิจฉัยเรื่องร้องเรียนของ นายนเรศ ชื่นใจ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ เสนอแนะให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และมีอำนาจออกกฎกระทรวง พิจารณาสั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ดำเนินการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ต้องบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว ให้สามารถนำกฎหมายไปบังคับใช้และปฏิบัติได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และแจ้งเวียนกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแล ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและให้ความสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกิดผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง โดยขอให้แจ้งผลดำเนินการดังกล่าวให้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินทราบภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันได้รับหนังสือ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินขอเรียนว่า จังหวัดสมุทรปราการได้มีหนังสือรายงานผลความคืบหน้า เรื่องดังกล่าวให้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินทราบว่า จังหวัดสมุทรปราการได้ประสานกับโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสมุทรปราการ และมีหนังสือถึงนายอำเภอทุกอำเภอ นายเทศมนตรีนครสมุทรปราการ นายเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง และแจ้งเวียนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ กำกับดูแลที่มีหน้าที่ต้องตรวจสอบและปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายดังกล่าว และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดแล้ว สำหรับการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดทำแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในการจัดอบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการบังคับใช้และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการมีแผนการจัดอบรม เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามกฎหมายดังกล่าวแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วยแล้ว สำหรับกรณีนี้ ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอแนะให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แจ้งเวียนกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและ

/หน่วยงาน...

“ความล่าช้า คือความไม่เป็นธรรม”

# สำเนา

- ๒ -

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแล โดยเฉพาะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแล การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและให้ความสำคัญในการ บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกิดผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในหลักกฎหมาย และสามารถนำกฎหมายไปบังคับใช้และปฏิบัติได้อย่างถูกต้องครบถ้วน เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานสมตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และเกิดประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนต่อไปนั้น กระทรวงมหาดไทยยังไม่ได้รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินแต่อย่างใด ดังนั้น จึงขอให้กระทรวงมหาดไทยเร่งดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ ผลเป็นประการใดกรุณาแจ้งให้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินทราบ โดยด่วนด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายธาริน อินทร์จางค์)

รองเลขาธิการ รักษาการแทน

เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

สำนักสอบสวน ๓

โทร. ๐ ๒๑๕๑ ๙๓๗๘

โทรสาร ๐ ๒๑๕๓ ๘๓๖๖

www.ombudsman.go.th

“ความสำนึก คือความไม่เป็นธรรม”